

ชื่อโครงการ : ศึกษาเส้นทางราคาข้าวสังข์หยดจากท้องทุ่งมุ่งสู่เมือง
 : The Study Tracing Khao Sang Yod's Price from The middle of The Field into The City

ผู้จัดทำ : นายศาสวัต ทองสีด้า นางสาวกรรณิการ์ ชุมพล นางสาวศรัณญา ฤทธิเดช
 ครูที่ปรึกษา : นางสาวผ่องศรี บุญยพันธ์

โรงเรียน : ปากพะยูนพิทยาคาร อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

บทคัดย่อ

โครงการศึกษาเส้นทางราคาข้าวสังข์หยดจากท้องทุ่งมุ่งสู่เมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยดของสหกรณ์การเกษตรกลุ่มแม่บ้านรักดีร่วมใจ (จำกัด) ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง หมู่บ้านละ 10 คน รวม 3 หมู่บ้าน จำนวน 30 คน การสัมภาษณ์ คุณสายสุนีย์ เกื้อแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรกลุ่มแม่บ้านรักดีร่วมใจ (จำกัด) และลงพื้นที่เก็บข้อมูล สอบถามราคาผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยดจากห้างร้านต่าง ๆ ที่จำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค

การเก็บรวบรวมศึกษาเส้นทางตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยดของสหกรณ์การเกษตรกลุ่มแม่บ้านรักดีร่วมใจ (จำกัด) ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง โดยการสัมภาษณ์ชาวบ้านเป็นรายบุคคลโดยสัมภาษณ์ จากเกษตรกรที่มีอาชีพทำนา จำนวน 30 คน สัมภาษณ์ คุณสายสุนีย์ เกื้อแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรกลุ่มแม่บ้านรักดีร่วมใจ (จำกัด) และลงพื้นที่เก็บข้อมูล สอบถามราคาผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยดจากห้างร้านต่าง ๆ ที่จำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค

ผลการศึกษาพบว่า

เกษตรกรในตำบลดอนประดู่ไม่ได้ใช้พื้นที่ที่มีอยู่ทั้งหมดในการปลูกข้าวสังข์หยด แต่จะใช้พื้นที่บางส่วน โดยเกษตรกร ม.3 (บ้านชายห้วย) ใช้พื้นที่ปลูกข้าวสังข์หยดมากที่สุด รองลงมาคือเกษตรกรใน ม.6 (บ้านหัวควน) และเกษตรกรใน ม.11 (บ้านแหลมยาง) ตามลำดับ

การลงทุนของเกษตรกร ลงทุนเพื่อซื้อปุ๋ย มากที่สุด รองลงมาคือ ค่าไถนา ค่าเก็บเกี่ยว และค่าซื้อพันธุ์ข้าว ตามลำดับ

รายได้จากการจำหน่ายข้าวเปลือกแก่สหกรณ์การเกษตรกลุ่มแม่บ้านรักดีร่วมใจ (จำกัด) พบว่า เกษตรกร ม.3 (บ้านชายห้วย) ได้รับเงินจากการจำหน่ายข้าวเปลือก (ข้าวสังข์หยด) มากที่สุด รองลงมาคือ เกษตรกร ม.6 (บ้านหัวควน) และเกษตรกร ม.11 (บ้านแหลมยาง) ตามลำดับ

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยดของสหกรณ์การเกษตรกลุ่มแม่บ้านภักดีร่วมใจ (จำกัด) จากการสีข้าวเปลือกแห้ง จำนวน 1,667 กรัม คิดเป็นราคา 33 บาท เป็นข้าวสารได้ 1,000 กรัม ราคาต้นทุน 29 บาท ได้ปลายข้าวสาร 83 กรัม ราคาต้นทุน 2 บาท ได้จมูกข้าว 17 กรัม ราคาต้นทุน 68 บาท และได้รำข้าว 34 กรัม ราคาต้นทุน 1.32 บาท (โดยเทียบจากอัตราการใช้ข้าวเปลือกตากแห้ง 1,000 กิโลกรัม : 20,000 บาท) นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์บางอย่างยังต้องรวม ค่าสีข้าว ค่าโลโก้ ค่าตัว ค่าตัดกร่อน และค่ามัด อีกด้วย

สหกรณ์การเกษตรกลุ่มแม่บ้านภักดีร่วมใจ (จำกัด) มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 4 ชนิด คือ ผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยดเป็นข้าวสาร ปลายข้าวสังข์หยด จมูกข้าวขงคึม และรำขงคึม

จากการสำรวจข้อมูลราคาผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยดจากห้างร้านต่างๆ ที่จำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ทั้งใน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และห้างร้านต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร พบว่าราคาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะทาง

ข้อเสนอแนะ

1. ควรสำรวจราคามาตรฐานตามราคากลางเพื่อนำมาเปรียบเทียบ
2. ควรแยกสำรวจทั้งข้าวเปลือก ข้าวสาร และผลิตภัณฑ์ แล้วเปรียบเทียบความคุ้มทุน